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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um húsnæðismál glasafrjóvgunardeildar Landspítala – háskólasjúkra-
húss.

Frá Bryndísi Hlöðversdóttur og Guðrúnu Ögmundsdóttur.

Eru einhver áformuppi umað bæta úr húsnæðismálumglasafrjóvgunardeildar Landspítala
– háskólasjúkrahúss? Ef svo er, hver eru þau?

Skriflegt svar óskast.


